

ลำนํา..คำขวัญเทพา

พระสามองค์คู่บ้าน ตรีหว่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ทริยงราย

พระสามองค์คู่บ้าน



โบราณสถานคู่บ้านคู่มืองเทพาที่มีอายุร่วมกว่าร้อยปี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดเทพาไพโรจน์ (ชื่อเดิมวัดพระสามองค์) เล่ากันว่า "พระนवल" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนำอาหารที่หล่อจีนมาปั้นพระพุทธรูปให้ชื่อว่า "พระจิวหัน" (องค์กลาง) นำดอกไม้ที่แห้วเหี่ยวจากการบูชาพระมาปั้นให้ชื่อว่า "พระเกษร" (องค์ซ้าย) และนำขี้เถ้าไม้แก่นจันทร์มาปั้นให้ชื่อว่า "พระแก่นจันทร์" (องค์ขวา)

จากหนังสือพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มະลายู ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ร.ศ.๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๓๒) ตอนหนึ่งว่า “...ปลายแหลมวัดที่เกาะสีชัง
อยู่ข้างหนาแน่นมาก มีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นของเก่า แต่พระเทพาเรีอ (พระดำรงเทวกุฑ์) คนนี้มาปฏิสังขรณ์
อยู่ที่วิสุทคามสีมา ได้ให้ใบอนุญาตและเติมท้ายชื่อเดิมซึ่งชื่อ วัดเทพา ให้มี "เรื่อง" อีกคนหนึ่งเป็นชื่อ "วัด
เทพาไพโรจน์" ได้ออกเงินในการช่วยวัด ๒ ชั่ง.."

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องราวของพระสามองค์เกิดขึ้นอีกครั้ง ด้วยแรงแห่งศรัทธาออก
บุญร่วมอนุโมทนาทอดผ้าป่าวัดเทพาไพโรจน์เพื่อก่อสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระสามองค์หลังใหม่โดย
ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกศาสนา ทุกภาคส่วนทั่วสารทิศทำให้วิหารสำหรับประดิษฐานพระสาม
องค์งดงามตระหง่านอยู่บนฝั่งของแม่น้ำเทพา โดยได้มีการอัญเชิญพระสามองค์ขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลัง
ใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ (เสาร์ ๕ เดือน ๕ ปี ๕๓) และมีการแห่ผ้าองค์พระเมื่อวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๕๓ และถือกำหนดให้วันที่ ๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่ผ้าองค์พระสามองค์อีกด้วย

ตระหง่านเกาะขาม



เกาะเล็ก ๆ มีพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่กว่า ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยห่างจากฝั่งประมาณ ๒ กิโลเมตร ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ (บ้านปากบางสะกอม) ตำบลปากบาง อำเภอเทพา ลักษณะของเกาะเป็นโขดหินสูงชันมีต้นไม้ปกคลุม มีหาดทรายเล็กน้อย น้ำทะเลใส เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นและแหล่งตกปลาที่ลือชื่อ ให้บรรยากาศของการ แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่ท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งของอำเภอเทพา

หาดงามทรายขาว



ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ทอดยาวตลอดฝั่งอำเภอเทพาระยะทางร่วม ๓๐ กิโลเมตร เมื่อน้ำทะเลสีคราม ละเอียดกับแสงที่สดใส ส่องสะท้อนขึ้นประกายกับแสงขาวของเม็ดทรายละเอียดถึงอักมณี พสานกับความ เขียวขจีของแมกไม้ที่โอนไหวลู่ลมหวัดแหว่ถึงจิตกวี แม้จิตรกรจะรังสรรค์ก็ยากยิ่ง จนกว่าจะได้สัมผัสด้วย สายตาตนเอง ก้าวแล้วก้าวเล่าบนหาดทรายขาวสะอาด จะประทับใจแห่งความสุขไว้ในความทรงจำมิรู้เสื่อม

ข้าวแกงไก่ทอด



เส้นทางที่ทอดยาวของทางรถไฟสายใต้ ภาพที่ซันตาเมื่อถึงสถานีเทพา ไก่ทอดเหลืองกรอบกับข้าวแกงเขียวหวานไก่ในกระทงใบบัวช้ำยวนให้ลิ้มลองเป็นอาหารขณะเดินทางที่ตอบรับได้ทุกมือ

วันนี้...แม้ว่าความหลากหลายและความสะดวกสบายของการเดินทางจะมากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าจะทำให้มนต์เสน่ห์ของข้าวแกงไก่ทอดเทพาสูญหายไป

ข้าวแกงไก่ทอดเทพายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยะและอัตลักษณ์ของเทพาว่า หากผู้หนึ่งซึ่งมาเยือนเทพาแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของไก่ทอดกรอบนอก นุ่มใน ไม่มีหนึบกับข้าวสวยร้อน ๆ ราวแกงไก่บนกระทงใบบัวแล้ว เสมือนหนึ่งผู้นั้นยังไม่ถึง เทพา...

รีสอร์ทเขียวราย



สถานที่พักผ่อนสำหรับรางวัลของชีวิต..รอให้พุ่มมาเยือนนำตัวเองมาอยู่ท่ามกลางกลิ่นอายแห่งท้องทะเล สายลมแผ่วเบาหวัดหวิวกับความร่มรื่นของแมกไม้ ความสงบที่สะดวกสบายเต็มเปี่ยมด้วยอัธยาศัยของมิตรไมตรีมีให้กับทุกคนได้ประทับใจอย่างมิรู้ลืม...